

Số: 151 /KH- BCD

Phúc Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016

Thực hiện Công văn số 160/CCDS-TTGD ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Chi cục DS-KHHGD tỉnh Vĩnh Phúc về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016. Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGD thị xã Phúc Yên xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác Dân số-KHHGD đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người, của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam theo định hướng của Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Tăng cường sự tham gia phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác DS-KHHGD Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách; cộng đồng, người dân thấy được những thách thức của công tác DS-KHHGD trong thời gian tới.

Thông qua Truyền thông- Giáo dục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGD năm 2016 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGD, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh, tăng số người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016 phải được thiết kế trong một kế hoạch tổng thể; nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động phải được triển khai đồng bộ, tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên tại các cấp.

II. Các hoạt động chủ yếu:

Tổ chức truyền thông trọng điểm trên hệ thống loa truyền tại thị xã và các xã, phường tuyên truyền về các vấn đề đang đặt ra đối với công tác DS-KHHGD như: mất cân bằng giới tính khi sinh, mức sinh thấp hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và các thành tựu đã đạt được trong 55 năm thực hiện công tác DS-KHHGD.

Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, nói chuyện chuyên đề tại thị xã và các xã, phường về các khó khăn và thách thức của công tác Dân số trong thời gian tới.

Triển khai các loại hình cung cấp thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGD, nâng cao chất lượng dân số, lợi ích của chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho nhân dân.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, pháp luật, chính sách hiện hành của Đảng và nhà nước về công tác DS-KHHGD đặc biệt là vấn đề lựa chọn giới tính khi sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

III. Chủ đề, thời gian, nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Chủ đề tuyên truyền

“55 truyền thống công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, vì hạnh phúc mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước”

2. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2016

3. Nội dung tuyên truyền:

Công tác truyền thông tập trung vào các nội dung chính sau đây:

- Tăng cường chiến dịch các hoạt động tuyên truyền về công tác DS-KHHGD, đặc biệt là các thành tựu trong 55 năm thực hiện công tác DS-KHHGD, ý nghĩa Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam thông qua tất cả các kênh truyền thông, nhằm khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGD và tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội.

- Triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, pháp luật, nghị quyết, chính sách về DS-KHHGD của Đảng và Nhà nước trên địa bàn; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng chính, quyền đối với công tác DS-KHHGD; ưu tiên phản ánh các hoạt động, các mô hình, các tập thể và các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực DS-KHHGD.

- Kết quả, thành tựu của công tác DS-KHHGD trong thời gian 55 năm qua; những thuận lợi, khó khăn, thách thức và phương hướng nhiệm vụ của công tác dân số và phát triển; ý kiến của đội ngũ làm công tác dân số và các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện chính sách dân số và phát triển của Đảng và Nhà nước.

- Thực trạng, hậu quả, nguyên nhân và giải pháp giải quyết các vấn đề mới của công tác dân số và phát triển trong thời gian tới như: mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng già hóa dân số và người cao tuổi, sức khỏe sinh sản vị thành niên/ thanh niên, di cư và đô thị hóa...

- Nâng cao chất lượng dân số là mục tiêu cơ bản, chiến lược của Việt Nam trong phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng dân số nhằm tạo nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng dân số cao là một lợi thế to lớn khi hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực và có hiệu quả cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

4. Thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền: (có phụ lục kèm theo)

IV. Các hoạt động chính:

1. Tại thị xã:

